

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Thái-lan phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái-lan Dinh-lắc Xin-na-vát, hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái-lan.

Đây là chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái-lan lần đầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm phản ánh chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định chính sách coi trọng và dành ưu tiên cao tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực của Việt Nam và thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, tích cực, sẵn sàng cùng Thái-lan và các nước ASEAN nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, gắn kết, vững mạnh vì một khu vực Đông - Nam Á hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời, chuyến thăm còn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới. Nhân dịp này, hai bên còn ra Tuyên bố chung chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Vương quốc Thái-lan nằm ở khu vực Đông - Nam Á, với diện tích 513.120 km², dân số hơn 67,4 triệu người. Thái-lan vốn là nước nông nghiệp truyền thống, hiện trở thành một nước công nghiệp mới với ngành công nghiệp và dịch vụ dần đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Từ năm 1960, Thái-lan thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ nhất và hiện đang thực hiện kế hoạch này lần thứ 11. Những năm 1970, Thái-lan thực hiện chính sách "hướng xuất khẩu", đưa ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, EC trở thành thị trường xuất khẩu chính. Du lịch đóng vai trò tích cực, đem lại nguồn thu hàng chục tỷ USD mỗi năm. Kể từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2011, tình hình nội trị của Thái-lan cơ bản ổn định. Chính phủ mới do Thủ tướng Dinh-lắc Xin-na-vát đứng đầu, đã thực thi chính sách dân túy với nhiều biện pháp tích cực, kinh tế phát triển mạnh. Năm 2012, GDP đạt 380,2 tỷ USD, tăng 6,4% so năm 2011; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 32,8 tỷ USD, tăng 130% so năm 2011; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 5.598 USD. Chính phủ củng cố được vị thế, duy trì quan hệ tốt với Hoàng gia, với lực lượng quân đội và giành được sự tin nhiệm của người dân. Tuy nhiên, việc bảo đảm an ninh và trật tự xã hội ở Thái-lan còn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có cuộc đấu tranh giữa các đảng phái, tranh cãi chung quanh việc sửa đổi Hiến pháp và đạo luật ân xá, tình hình bạo lực ở miền nam... Về đối ngoại, Thái-lan coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, tăng cường xây dựng và hợp tác với các nước ASEAN, tích cực phát huy vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, đẩy mạnh và cân bằng quan hệ với các nước lớn, giữ vai trò tích cực và không ngừng nâng cao vị thế tại các tổ chức quốc tế.

Chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Vương quốc Thái-lan đang phát triển tốt đẹp. Quan hệ chính trị được tăng cường sau khi Chính phủ của Thủ tướng Dinh-lắc Xin-na-vát lên nắm quyền (tháng 7-2011). Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Dinh-lắc Xin-na-vát thăm Việt Nam hai lần (tháng 11-2011 và tháng 10-2012), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thăm Thái-lan (tháng 12-2012). Năm 2011, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đã nối lại cuộc họp nội các chung lần thứ hai (tháng 10-2012). Bên cạnh quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác có nhiều khởi sắc. Quan hệ hợp tác về an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch... có những bước phát triển tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng đạt hiệu quả cao. Kim ngạch thương mại song phương không ngừng gia tăng, năm 2012 đạt 8,62 tỷ USD. Thái-lan hiện có 300 dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn hơn 6,1 tỷ USD, đứng thứ 10 trong tổng số 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam và Thái-lan cùng chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Tuyên bố ASEAN về Nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông, tiến tới Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC). Việt Nam tin tưởng Thái-lan với vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó, Việt Nam quyết tâm cùng Thái-lan và các nước thành viên ASEAN dành ưu tiên cao cho việc thực hiện hiệu quả Lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015, hợp tác chặt chẽ với Thái-lan trên các diễn đàn ASEAN, khu vực và quốc tế, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công.

Chúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái-lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thái-lan phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN (24/6/2013)